



# รางวัลคุรุสภา ประจำปี ๒๕๓๒

## นางสมจินต์ มนุษย์ศิลป์

ประเภทผู้สอนดีเด่น ระดับอุดมศึกษา

นางสมจินต์ มนุษย์ศิลป์ เกิดเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๔๗๔ อายุ ๕๘ ปี วุฒิประกาศนียบัตรประโยคครูอนุบาลจากโรงเรียนการเรือนพระนคร ปริญญาตรีทางการประถมศึกษา (B.S.E.) จาก Philippines Normal College เริ่มรับราชการเป็นครูสอนที่โรงเรียนอนุบาลละอออุทิศ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๙๖-๒๕๑๓ แล้วย้ายมาเป็นอาจารย์สอนประจำภาควิชาการอนุบาลศึกษา คณะครุศาสตร์ วิทยาลัยครูสวนดุสิต จนถึงปัจจุบัน โดยสอนวิชางานประดิษฐ์ด้วยกระดาษศิลปะสำหรับครูปฐมวัยและงานประดิษฐ์ของเล่นประเภทตุ๊กตา

ด้านการสอน สอนวิชาศิลปะ และศิลปประดิษฐ์ มาเป็นเวลา ๓๖ ปี มีการค้นคว้าวิธีประดิษฐ์วัสดุต่าง ๆ ให้เป็นสิ่งของ เครื่องเล่น เครื่องใช้ เครื่องประดับ และผลิตสื่อการเรียนการสอนจากวัสดุเหลือใช้ คิดริเริ่มและปรับปรุงสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่เหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ และสามารถใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ถ่ายทอดให้แก่ศิษย์ ด้วยวิธีการสอนที่พลิกแพลงให้เหมาะสมกับสภาพของผู้เรียน ใช้สื่อจากวัสดุจริง วัสดุที่ค้นคว้า ฯลฯ จนเกิดผลสัมฤทธิ์แก่ผู้เรียน ทั้งที่เป็นนักเรียนในสถาบันที่อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรง ครู อาจารย์ และประชาชนทั่วไป จัดการสอนทั้งแบบเป็นห้องเรียนและการสอนทางไกลโดยวิทยุและโทรทัศน์ ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะเห็นได้จากผลงานจากสิ่งประดิษฐ์และงานเผยแพร่วิธีการประดิษฐ์ทางสื่อมวลชน เช่น วิทยุ โทรทัศน์ และวารสารต่าง ๆ จนเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป และลูกศิษย์ที่จบไปแล้วสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพหรือหารายได้พิเศษให้กับครอบครัวได้เป็นจำนวนมาก ได้จัดทำหนังสือที่ใช้ประกอบการสอน เช่น “วัสดุเหลือใช้ได้ประโยชน์ เล่ม ๑-๓” รวมทั้งเขียนตำราวิชาประดิษฐ์ของสาขาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สไลด์การสอนวิชาศิลปประดิษฐ์ต่าง ๆ

ด้านการพัฒนาชุมชน ได้จัดโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิชาศิลปประดิษฐ์ให้กับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ มากมายหลายกลุ่ม ซึ่งหลายโครงการมีประโยชน์ต่อประชาชนมากทำให้สามารถนำไปหารายได้เพิ่มเติมหรือเป็นหลักอาชีพหลักได้ เช่น การทำตุ๊กตาป่า ของชำร่วย ฯลฯ อีกทั้งยังให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการรับเชิญไปเป็นวิทยากรอบรมวิชาศิลปประดิษฐ์ และการผลิตสื่อการเรียน ทำให้ได้รับการยกย่องจากหน่วยงานต่าง ๆ จากลูกศิษย์ ให้เป็นผู้มีความสามารถทางด้านศิลปประดิษฐ์ เพราะได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรเป็นกรรมการตัดสิน การประกวด และเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกศิษย์ที่จบไปแล้วเสมอมา

จากผลงานที่เป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง จึงสมควรที่จะยกย่องเชิดชูเกียรติคุณให้นางสมจินต์ มนุษย์ศิลป์ ได้รับรางวัลคุรุสภา ในฐานะผู้สอนดีเด่น ระดับอุดมศึกษา ประจำปี ๒๕๓๒